



งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
 รับวันที่ 12 ต.ค. 65
 เวลา 15.52 น.
 เลขที่รับ 111

บัญชีข้อความ

สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
 รับวันที่ 12 / ต.ค. / 65
 เลขที่ 2489
 เวลา 15.20 น.

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๖๖
 ที่ สธ ๐๕๐๒.๐๒/๖๕๗๘๗ วันที่ 99 ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการกรม

ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน/สำนักงาน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย ได้มีประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย จำนวน ๔๓ ตำแหน่ง และประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย จำนวน ๑ ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๔ ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้พิจารณาประเมินบุคคลและมีมติ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แล้ว ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย ได้เห็นชอบผลการคัดเลือกแล้ว ดังนี้

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๒ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)	นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๖ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)
๒	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๔ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)	นางสาวทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๙ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)
๓	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)	นางวิชชุพร เกตุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๐๑ กลุ่มอนามัยวัยเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
๔	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับที่ ๕...

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๕	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๖	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๐ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๗	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๑ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๘	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๓ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	นางอรรรณี อนันตรสุชาติ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๓ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ปฏิบัติราชการที่สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
๙	ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘ กลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองแผนงาน (ปฏิบัติราชการที่ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ)	นางสาวประวิณนุช กาญจนขจรศักดิ์ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๐ กลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองแผนงาน (ปฏิบัติราชการที่ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ)
๑๐	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๓ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นายสุทัศน์ ทองคำฟู ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๓ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๑๑	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓๒ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นางพชรา คำฟู ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๑ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๙ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นางชมจิรา ก่ออำไพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๐๖ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๑๓	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นางสาวอนุสรณ์ กันธา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๔ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๑๔	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๗ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นางวันเพ็ญ ใสด้วง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๖ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๑๕	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	นางนงศ์เยาว์ แสงคำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๘๙ งานการพยาบาลให้บริการปรึกษา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
๑๖	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๙๔ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๗	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๓๖ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สำนักทันตสาธารณสุข	นางสาวรัตนภรณ์ มั่นคง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๒๑ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักทันตสาธารณสุข
๑๘	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๐๒ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน สำนักโภชนาการ	นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๒๑ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๙	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๐๓ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๐	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๐๗ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทำงาน สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๑	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๑๒ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๒	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๖๔ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ)	นายสุพจน์ ชำนาญไพร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๗๙ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ)
๒๓	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๐ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๖๑ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๒๔	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๔ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี	นางสาวอรินรดา ลาตลา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๘ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี
๒๕	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๑ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	นางมริชฎา แสงพรหม ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔๑ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๖	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๘๒ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	นางสาวนาดยานี เชียงหนู ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗๘ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๒๗	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๗๙ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	นางสาวปิยมาภรณ์ โล่ห์ทวีมงคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๒ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๒๘	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๕๘ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี	นายศตวรรษ ศรีพรหม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒๙	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๗๓ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ	นางสาวดวงพร หวานแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๒ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ (ปฏิบัติราชการที่สำนักงานเลขานุการกรม)
๓๐	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๗๙ กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๓๑	ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๙๐ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ	นางสาวกมลนิตย์ มาลัย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๗๖ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ)

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๓๒	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๓ ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางวาสนา ปะสังคานนท์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๙๗ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติราชการที่กองกฎหมาย กรมอนามัย)
๓๓	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒ กลุ่มข้อมูลและประเมินผล กองแผนงาน	นางสาวอมรรรัตน์ ไชยศิริพันธ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๑ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่
๓๔	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓ กลุ่มข้อมูลและประเมินผล กองแผนงาน	นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๓ กลุ่มข้อมูลและประเมินผล กองแผนงาน
๓๕	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๘ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	นางสาวกันยา โพธิ์ปิติ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๘ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๓๖	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	นางสาวเบญจพรรณ ธิติเลิศเดชา ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๘๗ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๓๗	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๐๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	นางจตุรรัตน์ สนั่นแสน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๐๕ งานพยาบาลให้บริการปรึกษา กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี
๓๘	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๑๙ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับ ที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๓๙	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	นางอรอุมา ไชยดำ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๐ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง)
๔๐	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๙๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๔๑	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๖ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช	นางจิตติมา นาคะนนท์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๗ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๔๒	ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๕๑ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	นางอัญชลี ชาวสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖๐ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๔๓	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖๑ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	นายกิติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๖๖ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา
๔๔	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗๓ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา	นางพรพิไล เลากวางค์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๗๗ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

จะเป็นพระคุณ

นางสาวเกศรา ไชยชัยศิริ
๓๖๐๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขต
เพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์

(นางวรรณภา กางกั้น)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

- เก็บข้อมูลทุกกลุ่ม
- ประเมินความพึงพอใจ
- Line ๘๗

11.๓๓๓
(นางวรรณภา กางกั้น)
12.๓.๒๕๖๕

นางสาวเกศรา ไชยชัยศิริ

(นางสาวเกศรา ไชยชัยศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง